

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4875

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 18

Ad Value: 24,300

PRValue (x3): 72,900

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทปอ.ขยายเวลายกเว้นภาษีเอกชนช่วยการศึกษา-กีฬา

ทปอ.ขยายเวลายกเว้นภาษีเอกชนช่วยการศึกษา-กีฬา

● ศ.ดร.ประสาธ สืบศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุมทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีที่กระทรวงการคลังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้แก่เอกชนที่ช่วยเหลือสังคมโดยบริการให้แก่การศึกษาและกีฬา เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2556 และจะสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น ที่ประชุมเห็นว่า มาตรการดังกล่าวถือว่ามิใช่ประโยชน์ช่วยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น ดังนั้น ทปอ.จะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ขยายเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ภาคเอกชนที่บริจาคเงินตามเดิม ส่วนจะขยายไปอีกกี่ปีนั้น ต้องคุยในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศ

กำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภาให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 5 แห่งนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิหายาก ดังนั้น จึงต้องมีความยืดหยุ่น โดย ทปอ.จะทำหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ผ่อนปรนประกาศดังกล่าว อยากให้ดูความเหมาะสมเป็นรายๆ โดยพิจารณาจากเวลาการเข้าร่วมประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ หากมากกว่า 70% ของเวลาการประชุมทั้งหมด ก็ให้ถือว่า มีคุณสมบัติสามารถเป็นกรรมการสภา หรือนายกสภาเพิ่มได้อีก

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมว.ศึกษาธิการ ถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจริง และจะมีการปรับแก้ประกาศนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอาจจะเป็นรูปแบบให้มหาวิทยาลัยเสนอคุณสมบัติให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษรายบุคคล